
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

• รมว.พาณิชย์กัมพูชา ลงนามส่งออกรังนกนางแอ่นไปยังจีน 

• IMF คาดเศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัว 6.6% 

• โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้ว ของสปป.ลาว คืบหน้าไปแล้วกว่า  86% 

• จีนลดการน่าเข้าถั่วลิสงจากเมียนมา กดราคาร่วงต่่ากว่า 6,000 จตัตอ่ viss  

• “เวียดนาม” เผย 10 เดอืนแรกปี 65 ลงทุนต่างประเทศ 450 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

• Lee Jae-yong ประธานกรรมการบริหาร “ซัมซุง” เยือนเวียดนาม ปลายปีน้ี 

• ธุรกิจรับสร้างบ้านชะลอตัว น่้าท่วมฉุดก่าลังซือ้-ค่าแรง-วสัดุดันต้นทุนพุ่ง 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 
อีเมล์ aiti@thaichamber.org 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ วันที่ 18 ตุลาคม 2565  
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 รมว.พาณิชย์กัมพูชา ลงนามส่งออก 
รังนกนางแอ่นไปยังจีน

 
Cambodia News I 31 ตุลาคม 2565 

กระทรวงพาณิชย์ (MoC) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) 

กับศูนย์การค้าเซี่ยเหมินในกัมพูชา ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท

สัญชาติจีน เพื่อเพิ่มการส่งออกรังนกนางแอ่นไปยังประเทศจีน 

โดย MoU ดังกล่าวลงนามโดย Kao Kosal อธิบดีกรมส่งเสริม

การค้าของกระทรวงพาณิชย์ และ Zeng Youmin ผู้อ านวยการ

ศูนย์การค้าเซี่ยเหมินกัมพูชา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการสร้าง

พันธมิตรในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรังนก รวมถึง

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาโรงงานแปรรูปรังนกภายในกัมพูชา 

โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนรายย่อย 

(SMEs) เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพในตลาดรังนกกัมพูชา 

ภายใต้คุณภาพ มาตรฐานสุขอนามัย และความปลอดภัย เป็น

ส าคัญ ซึ่งทางการกัมพูชาคาดหวังเป็นอย่างมากที่จะเพิ่มการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปยังประเทศจีน โดยในปี 2020 กัมพูชา

มีรังนกนางแอ่นจ านวนกว่า 872 หลัง ที่สามารถผลิตรังนกได้

ประมาณ 1-1.5 ตันต่อเดือน ในขณะที่ราคารังนกสดปัจจุบันอยู่

ที่ประมาณ 700-900 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม และรังนกแปรรูปอยู่

ที่ประมาณ 1,500-2,000 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ตามข้อมูลของ

กรมวิชาการเกษตร (GDA) 

ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/501177180/commer

ce-ministry-chinese-firm-sign-swiftlet-nest-exports-mou/

 
 IMF คาดเศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัว 6.6%

 
Cambodia News I 31 ตุลาคม 2565 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจกัมพูชา

จะกลับมาขยายตัวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 โดย IMF คาดการณ์ว่ากัมพูชาจะกลับมาขยายตัวร้อย

ละ 5.1 ในปี 2022, ร้อยละ 6.2 ในปี 2023 และ ร้อยละ 6.6 ใน

ปี 2024 ซึ่งรายงานผ่าน “Regional Economic Outlook Report 

for Asia and Pacific: Sailing into Headwinds” โ ด ย ก า ร

ขยายตัวเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการค้าของรัฐบาล

กัมพูชา รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และอัตราการฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมภายในประเทศ ซึ่งทางการ

กัมพูชากล่าวเสริมว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านการบริโภค

ภายในประเทศได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง รวมถึงการกลับมา

เติบโตของภาคบริการ และการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 

2022 ในขณะที่การเติบโตภายในภูมิภาคคาดว่าจะขยายตัว

มากกว่าร้อยละ 5 ในประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ด้าน

ฟิลิปปินส์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 โดยเวียดนามคาดว่า

จะขยายตัวมากที่สุดที่ร้อยละ 7 จากการได้รับประโยชน์ของการ

ย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนาม 

ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/501177183/cambodi

a-stays-on-growth-path-set-to-expand-6-6/

 
 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบ่อ
แก้ว ของสปป.ลาว คืบหน้าไปแล้วกว่า  86%

 
Laos News I 1 พฤศจิกายน 2565 

การก่อสร้างสนามบินนานาชาติในอ าเภอต้นผึ้ง จังหวัดบ่อแก้ว 
ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 86% มีก าหนดเปิด
ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศภายในสิ้นปี 2565 นี้ โดย
สนามบินจะให้บริการเที่ยวบินไปกลับจากเวียงจันทน์ไปยังบ่อ
แก้วในวันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ในแต่ละสัปดาห์ และจะเปิด
ให้บริการส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศในไม่ช้า ซึ่งการ
ก่อสร้างเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 สนามบินแห่งใหม่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม
ทองค า และรองรับนักท่องจากจีน ทั้งนี้มูลค่าการก่อสร้างจะอยู่ 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

ที่ประมาณ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจาก 
Greater Bay Area Investment and Development (HK) 
Limited ของฮ่องกง ปัจจุบัน สนามบินหลักของสปป.ลาว ได้แก่ 
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตในเวียงจันทน์ และสนามบิน
ขนาดเล็กในหลวงพระบาง อุดมไซ สะหวันนะเขต และแขวง
จ าปาสัก 
ที่มา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten212_Bokeo_y22.php 

 

 
จีนลดการน่าเข้าถั่วลิสงจากเมียนมา  

กดราคาร่วงต่่ากว่า 6,000 จัตต่อ viss

 
Myanmar News I 1 พฤศจิกายน 2565 

ศูนย์ขายส่งสินค้ามัณฑะเลย์ เผย ผลผลิตถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยว
ใหม่จ านวนมากจาก ภูมิภาคต่างๆ ของเมียนมาก าลังถูกขนส่ง
ไปจ าหน่ายยังตลาดมัณฑะเลย์ส่งผลให้ราคาร่วงลงต่ ากว่า 
6,000 จัตต่อ viss (viss เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) และความ
ต้องการที่ลดต่ าลงของจีนส่งผลให้ราคาร่วงลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน2565 ราคาถั่วลิสงอยู่ระหว่าง 6,800 
ถึง 7,200 จัตต่อ viss ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แต่ราคา ณ  เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2565 ราคาลดลงอยู่ระหว่าง 4,700-5,800 จัตต่อ 
viss ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการลดลงอย่างรวดเร็วถึง 1,000 จัต
ต่อ viss ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือน  

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/chinas-low-demand-
drives-peanut-prices-down-to-below-k6000-per-viss/  

 
“เวียดนาม” เผย 10 เดอืนแรกปี 65 ลงทุน

ต่างประเทศ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 
Vietnam News I 31 ตลุาคม 2565 

จากข้อมูลของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนพบว่าในช่วง 
10 เดือนแรกของปี 2565 เวียดนามมีมูลค่าการลงทุนใน 

 

ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 
70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีโครงการใหม่
จ านวน 90 โครงการ หรือราว 390.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 
1.8% เท่า เมื่อเทียบปีต่อปี ส าหรับกลุ่มประเทศที่เวียดนามไป
ลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด คือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการลงทุนที่ 
75.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 20 โครงการ รองลงมาสปป.
ลาว สหรัฐฯ เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ ภาคเอกชน
เวียดนามส่วนใหญ่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รูป รวม 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อสังหาริมทรัพย์ การขุดเหมือง
แร่และค้าปลีกค้าส่ง 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-invests-over-
450-million-usd-overseas-in-10-months/242994.vnp  

 
Lee Jae-yong ประธานกรรมการบริหาร 

“ซัมซุง” เยือนเวียดนาม ปลายปีน้ี

 
Vietnam News I 31 ตลุาคม 2565 

อี แจยอง (Lee Jae-yong) ประธานกรรมการบริหารบริษัทซัม
ซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) คาดว่าจะเดินทาง
ไปเวียดนามในช่วงปลายปีนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการ
บริหารจัดการของธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ สื่อเกาหลีใต้ 
“Korea Times” ได้อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ชี้ว่าคุณอี แจยอง 
จะไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ในเวียดนาม มูลค่า
การก่อสร้างอยู่ที่ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันเวียดนามถือเป็นฐานการ
ผลิตของบริษัทซัมซุง และจะมีการด าเนินก่อสร้างโรงงาน
สมาร์ทโฟน 2 แห่ง รวมถึงโรงงานผลิตโทรทัศน์และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน โดยโรงงานดังกล่าวสามารถผลิตสมาร์ทโฟนให้กับ
บริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ มากกว่า 50% ที่จ าหน่ายไปทั่วโลก 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/samsung-
chairman-lee-jae-yong-to-visit-vietnam-late-this-year-

post980809.vov 

 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 
ธุรกิจรับสร้างบ้านชะลอตัว น่้าท่วมฉุดก่าลัง 

ซื้อ-ค่าแรง-วัสดุดันต้นทุนพุ่ง

 
CLMVT News I 1 พฤศจิกายน 2565 

นายนิรัญ โพธิ์ศรี นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า 
มูลค่าบ้านที่ประชาชนสร้างเองทั่วประเทศ (มิใช่ บ้านจัดสรร) มี
มูลค่ารวมประมาณ 2 แสนล้านบาทเศษ ส าหรับมูลค่าตลาดรับ
สร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในต่างจังหวัด 
สมาคมฯ ประเมินว่า กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 2.4 - 2.5 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 12% แบ่งเป็น
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1.4 - 1.5 หมื่นล้านบาท และ
ต่างจังหวัดประมาณ 1 - 1.1 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันมีบริษัทรับ
ส ร้ า งบ้ านแข่ งขั นอยู่ ในธุ รกิ จจ านวน230  -  250  ร าย 
ประกอบด้วยบริษัทรับสร้างบ้านชั้นน า รายกลาง รายเล็ก และ
บริษัทในท้องถิ่น(ต่างจังหวัด) โดยจะมีแบบบ้านให้ผู้บริโภค
เลือกปลูกสร้างระดับราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท ไปจนถึงราคา 
150 ล้านบาทขึ้นไป จากสถานการณ์น้ าท่วมขังหลายๆ พื้นที่ทั่ว
ประเทศ ท าให้ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดือดร้อน 
ทรัพย์สินและบ้านเรือนเกิดความเสียหาย คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ปีนี้  และความต้องการสร้ างบ้ านใหม่จะชะลอตั ว เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ต้นทุนก่อสร้างทั้งค่า
วัสดุและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกัน ซึ่งถือเป็นความท้า
ทายของผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่ สมาคมฯ ประเมินว่า
ตลาดรีโนเวทบ้านจะเติบโตได้ดีในช่วงไตรมาสสุดท้าย และอาจ
เป็นโอกาสดีส าหรับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวหันมาจับ
ตลาดรีโนเวทบ้าน เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน  

ที่มา: https://www.naewna.com/business/689364  
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